

กิจกรรมที่ 5

ศึกษาประสิทธิผลของการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาปรับสถานะยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน จากบัญชียา จ (1) เป็นบัญชียาย่อยอื่น

นโยบายสำคัญ ลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างทั่วถึง และพัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยการใช้องค์ความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีออนไลน์ และการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการที่ 2 พัฒนาการรู้และระบบเรียนรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับผู้ให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การจัดการบริการคุมกำเนิด และการจัดการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ประเด็นความรู้ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

เป้าหมาย จำนวน 1 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อผลักดันการปรับสถานะยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน จากยาในบัญชียา จ (1) เป็นยาในบัญชียาย่อยอื่น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และนำไปเสนอผลการศึกษาต่อประธานคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ในการพิจารณาปรับสถานะยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน จากยาในบัญชียา จ (1) เป็นยาในบัญชียาย่อยอื่นต่อไป ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและช่วยให้หน่วยบริการสามารถจัดซื้อ/จัดหายุติการตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้นตามเงื่อนไขของแต่ละบัญชียา

รายงานผลการศึกษาประสิทธิผลของการบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในประเทศไทย พบว่า การยุติการตั้งครรภ์ด้วยยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลที่บรรจุในแผงเดียวกัน กับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทางศัลยกรรม มีประสิทธิผลของการยุติการตั้งครรภ์ใกล้เคียงกัน และมีภาวะแทรกซ้อนต่ำเช่นเดียวกัน สามารถนำผลการศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการปรับสถานะยายุติการตั้งครรภ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการยาของหน่วยบริการให้สามารถเข้าถึงยายุติการตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถพัฒนาเครือข่ายบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

ผลผลิตตัวชี้วัดที่ 1.15 ร้อยละของการตั้งครุภัณฑ์ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี


